



## ปลัดแกชอย 40

พระคัมภีร์... “นี่คือบัพตัญญูของเรา ให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย ท่านทั้งหลายเป็นมิตรสหายของเรา ถ้าท่านทำตามที่เราสั่งท่าน.../...บินแล้ว...เป็นที่แน่นอนแล้วว่าคุณพ่อณรงค์ หรือ อดีตปลัดหนุ่มของเรา เข้าตรู่วันอาทิตย์นี้ก็ได้ถูกขโมยมือป้ายบายลาประเทศไทย พร้อมขึ้นเครื่องบิน มุ่งสู่ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อไปเรียนแล้ว ก็ขอให้คุณพ่อประสบความสำเร็จในการเล่าเรียน และจบกลับมาอยู่ช่วยงานแถวๆชอยเราเหมือนเดิมครับ.../...เปิดรับสมาชิกสภาวัด...ได้ข่าวว่าสภาภิบาล ชุดนี้ที่ทำงานมา รู้สึกว่าแป๊บเดียวก็จะครบ 3 ปีแล้ว จึงได้เวลาปรับเปลี่ยนตำแหน่งแล้ว เพราะฉะนั้นใครอยากสมัครมาช่วยงานวัด งานวาเชิญก้าวเท้าเข้ามาสมัครได้ที่สำนักงานวัดครับ ส่วนระเบียบเค้าว่าอย่างไร ก็ไปสอบถามทางคุณกิจ คุณพลอย เจ้าหน้าที่วัดที่เค้าเอาครับ.../...ล้างบ่อปลา...กลับมาจากเข้าเจียบครานี้ก็เป็นบ่อปลาน้ำใสแจ๋ว ก็ถึงรู้ว่าคุณพลอย จัดการล้างบ่อปลาด้วยตัวเองทีเดียว เหตุเพราะว่าเห็นน้ำเริ่มขุ่นมากและปลาที่เธอรับช่วงต่อมาจากคุณพ่อใหญ่เริ่มจะมีสำแดงอาการนอนหงายท้องให้เห็นเป็นระยะ จึงรีบทำการขัดสีฉวีวรรณบ่อปลาครับ.../...ส่วนหน้าวัดก็เห็น มาเซอร์ย้ายมาคุมลูกน้องให้ช่วยกันปรับเปลี่ยนต้นไม้หน้าวัดอย่างสม่ำเสมอ.../...กลับบ้านแล้ว...อาทิตย์นี้ขออัพเดทอาการของลุงทวิเสียหน่อย ว่าสบายใจได้เพราะลุงกลับมาพักที่อาสนวิหารแล้ว แถมดูว่าจะแข็งแรงเหมือนเดิมเสียด้วย.../...ยินดีย้อนหลัง...ว่าจะเขียนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว แล้วแต่สุดท้ายก็ลืมจนได้ ก็ขอแสดงความยินดีย้อนหลังด้วยครับ กับคุณโอ (วชิรวไล) และน้องเจน (ฉมาภาค) ที่สำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนจากศูนย์คริสตศาสนธรรม หรือ ซีซีเป็นที่เรียบร้อย.../...ฝากเตือน...ยังมีผู้หลอกลวง โจรศัพย์ไปยังพี่น้อง ขอให้ช่วยทำบุญ และช่วยโอนเงินเข้าบัญชี จำเป็นต้องใช้แบบเร่งด่วนเสียด้วย เราพราะฉะนั้นใครโทรมาแบบนี้ ขอให้ตั้งสติให้ดีเสียก่อนทำบุญเข้าไปนิด ก็ดีกว่าทำบุญให้คนผิดไปครับ.../...มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน มอบภารกิจให้ท่านไปทำงานเกิดผล และผลของท่านจะคงอยู่ เพื่อว่าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดา ในนามของเรา พระบิดาจะประทานแก่ท่าน เราสั่งท่านทั้งหลายดังนี้ว่า ท่านทั้งหลายรักกัน”.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...